



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร.๐๒-๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/พิเศษ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน ผอ.สพป. ผอ.สปต. อสช. ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สปข.๑-๘

ตามคำสั่ง กปส. ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. ได้สรุปประเด็นการประชาสัมพันธ์จากการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยในการนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการมายังคณะกรรมการศูนย์ฯ ตามแบบรายงาน ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อจะได้นำเข้าในการประชุมกรมในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในการประชุม กกก. IOC

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)  
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารประเด็น ส่วนปฏิบัติการ และบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม

ลำดับที่	ประเด็น	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.	สถาบันพระมหากษัตริย์	<p>๑. ให้วิทยุและโทรทัศน์ ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมถูกต้อง โดยเฉพาะการขานพระนามฯ</p> <p>๒. เน้นนำเสนอกิจกรรมให้กลุ่มเยาวชนได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ</p> <p>๓. สื่อวิทยุและโทรทัศน์ จัดทำรายการให้ความรู้และข้อมูลเรื่องการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยเชิญผู้แทน กระทรวง ไอซีที. และหน่วยงานที่มีบทบาทในเรื่องดังกล่าวมาให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๔. สัมภาษณ์สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ฯว่า ได้ทำอะไรบ้าง ?</p>
๒.	ประชาคมอาเซียน	<p>๑. มอบหมายให้ สปต.จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีหน้า โดยให้ สปต.เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารประชาคมอาเซียนในส่วนกลาง และประสานข้อมูลให้กับส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. ให้ สปข. จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ในส่วนภูมิภาค และประสานกับ สปต. โดย สปข.จะต้องมีข้อมูลในส่วนพื้นที่ และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อในความรับผิดชอบและเครือข่ายของตนเอง</p>

<p>๓. อุทกภัย</p>		<p>๑. เผยแพร่ข่าว สัมภาษณ์บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย เช่น ก.เกษตร ก.พาณิชย์ ก.อุตสาหกรรม ก.พัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์โบว์ชัวร์การให้ความช่วยเหลือพี่นฟูเยียวาผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔</p> <p>๓. สัมภาษณ์รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลในพื้นที่ประสบอุทกภัย และทำข่าวส่งมายัง สทท.และ สวท. ส่วนกลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป</p>
<p>๔. สัญจรปลอดภัยช่วงปีใหม่</p>		<p>๑. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนงดดื่มสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ</p>
<p>๕. สภาพอากาศ</p>		<p>๑. สัมภาษณ์อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่และนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล เช่น การแจ้งเตือนภัย(พายุโซนร้อนวาชิ)</p> <p>๒. ติดตามรายงานข่าวพยากรณ์อากาศให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการป้องกัน</p> <p>* ภาคเหนือ อีสาน อากาศหนาวเย็น ระวังสุขภาพ</p> <p>* ภาคใต้ มีระวังฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม</p>

**หมายเหตุ :** กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจำวันวันที่ ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  
 มาให้ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: ioc\_prd@hotmail.com **ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔**